



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน กรมประชาสัมพันธ์	<p>เมืองสุขภาพ-สมุนไพรมหานคร จ.พิษณุโลก</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.บางกระทุ่ม รพ.สต.นครป่าหมาก จ.พิษณุโลก ก่อนเข้าร่วมประชุมกรม.นอกสถานที่ในวันที่ 26 ธ.ค. และกล่าวว่า สธ.ได้กำหนดให้การแพทย์แผนไทยและทางเลือก เป็น 1 ใน 19 สาขาหลักตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตั้งเป้าให้รพศ./รพท.มีคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะโรค อย่างน้อย 1 คลินิก ขณะนี้ดำเนินการได้ร้อยละ 70 และมีแพทย์แผนไทยในรพ.สต.ทั้ง 9,000 แห่ง ให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ผสมผสานมากขึ้น</p> <p>ทั้งนี้ รพ.บางกระทุ่มได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของ จ.พิษณุโลก ที่จะพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองสุขภาพและเมืองสมุนไพรมหานคร โดยในปี 2561 ตั้งเป้าให้มูลค่าการใช้ยาแผนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และจะพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรมหานครตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกและจีเอ็มพี ขณะนี้มีโรงงานผ่านมาตรฐานดังกล่าวแล้ว 32 แห่ง และอยู่ระหว่างพัฒนามาตรฐานและตรวจประเมินมาตรฐาน 15 แห่ง</p>
นสพ.ทุกฉบับ	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์สร้างประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ วิ่งจากเบตงถึงแม่สาย รวมระยะทาง 2,215 กม. ขณะที่ยอดเงินบริจาคจนถึงเวลา 21.00 น. วันที่ 25 ธ.ค. มีจำนวนกว่า 1,169,000,000 บาท โดยศูนย์ขึ้นเวทีมอบเงินบริจาคให้กับรพ. 11 แห่ง ที่ได้รับเงินโครงการก้าวคนละก้าว ประกอบด้วย รพ.ยะลา รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ราชบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยมหาราช จ.สุพรรณบุรี รพ.สระบุรี รพ.ขอนแก่น รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ รพ.น่าน และ รพ.พระมงกุฎเกล้า</p> <p>-ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดี ที่ศูนย์และทีมงานได้วิ่งถึงเส้นชัยที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย</p>
คมชัดลึก	<p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. พร้อมกลุ่ม ผอ.รพ.ในโครงการก้าวคนละก้าว ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณศูนย์และคณะในนาม 11 รพ. ว่า ศูนย์ได้แสดงให้เห็นว่าการให้ เป็นสิ่งที่ทำได้และมอบให้แก่กันได้ด้วยใจ และสิ่งสำคัญเป็นการสร้างกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น เราจะทำสิ่งที่ได้มาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป และในวาระปีใหม่ ขอเป็นตัวแทนหมอพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ขอให้ศูนย์และครอบครัว รวมทั้งทีมงานทุกคนประสบความสำเร็จและความเจริญ</p>
ไทยโพสต์	<p>-เสนอข่าว พญ.นิตยา มิลล์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น พร้อมด้วยทีมแพทย์และผู้บริหารรพ. ได้เดินทางไปเชียงใหม่เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์ พร้อมทั้งนำเงินสมทบโครงการที่ได้จากการขายเสื้อและการวิ่งระดมรับบริจาคของ จ.ขอนแก่น จำนวน 4,467,343.21 บาทไปมอบให้ด้วย ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณศูนย์ที่ทำในสิ่งที่ยากให้เป็นเรื่องจริง เงินจากโครงการก้าวคนละก้าว จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงได้ดียิ่งขึ้น</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>เทศกาลปีใหม่</p> <p>คุมเข้มลานเบียร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ได้ประสานอปท.ให้กำชับผู้ประกอบการที่จัดลานเบียร์ปฏิบัติตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ห้ามเสียดัง คุมเข้มด้านความสะอาดปลอดภัย และหากจัดลานเบียร์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ต้องได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5 หมื่นบาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
ไทยโพสต์	<p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในกรณีลานเบียร์ โดยถือเป็นการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ควบคุมการดื่มในเยาวชน อีกทั้งจุดที่จัดกิจกรรมเป็นสถานที่ใจกลางเมือง คนร่วมงานอาจดื่มจนเมาแล้วขับ เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตได้</p> <p>จากการลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างวันที่ 21-22 ธ.ค. 2560 ทั้งหมด 7 แห่ง หน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบมีการจัดกิจกรรมลานเบียร์ 5 แห่ง ได้แก่ 1.ลานเบียร์ sanmiguel ที่ Central พระราม 9 2.ลานเบียร์ chang หน้าตึก the grand rama 9 G tower 3.ลานเบียร์ leo หน้าฟอร์จูน 4.ลานเบียร์สิงห์ ที่ CDC เลียบด่วนรามอินทรา และ 5.ลานเบียร์สิงห์ อีส ปาร์ค รามอินทรา พบการกระทำผิดที่เข้าข่าย ม.30 (5) และ ม.32 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แทบทั้งสิ้น ได้ดำเนินการกล่าวโทษและส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต่อไป</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า</p> <p>ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวข้นคนขี้ม</p>	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าในปี 2020 หรือ พ.ศ. 2563 โรคซึมเศร้าจะเป็นสาเหตุการสูญเสียปีสุขภาวะสูงเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจหลอดเลือด สธ.จึงได้เร่งแก้ไขปัญหานี้ โดยกรมสุขภาพจิตได้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประชาชน และเพิ่มการเข้าถึงบริการต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 50 พร้อมกำชับให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขเร่งให้ความรู้ประชาชน ครอบครัว เพื่อให้สามารถสังเกตอาการและเฝ้าระวังความผิดปกติของตนเอง หรือผู้ใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ วัยรุ่น ผู้มีโรคประจำตัว และส่งเข้ารับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ นักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน</p> <p>-เสนอบทความ น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า ว่า เป็นภาวะการเจ็บป่วยที่ต้องเร่งรักษาและป้องกัน องค์การอนามัยโลกระบุว่าปีที่ผ่านมา ประชากรโลกเผชิญปัญหานี้ 1 ใน 20 คน และโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุใหญ่ทำให้วัยรุ่นทั่วโลกฆ่าตัวตาย สำหรับประเทศไทย พบวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 44 หรือประมาณ 3 ล้านกว่าคน คาดการณ์ว่าขณะนี้มียุวชนไทยป่วยโรคซึมเศร้าแล้วกว่า 1 ล้านคน</p>
<p>สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้เสนอแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลประมาณ 11 ล้านคนให้มีรายได้เพิ่ม อาทิ นำภูมิปัญญาสมุนไพรในท้องถิ่นใน 13 จังหวัด 12 เขตสุขภาพทำเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสร้างรายได้ อบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ ให้ผู้มีรายได้น้อยและคนพิการใน 76 จังหวัด สนับสนุนที่ดินว่างเปล่าพื้นที่รพ.สต.ทั่วประเทศให้ผู้มีรายได้น้อยปลูกพืชปลอดภัยจำหน่ายแก่รพ.ในพื้นที่ ให้เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภัย เป็นต้น</p>
<p>สยามรัฐ ไอเอ็นเอ็น สยามรัฐ</p>	<p>ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ได้เปิดศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน เพื่อเป็นต้นแบบสถานที่รองรับดูแลผู้สูงอายุในช่วงกลางวันขณะลูกหลานออกไปทำงานและไม่ต้องการให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพัง และส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับวัยเดียวกัน โดยเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ-หยุดนักขัตฤกษ์)</p>
<p>สำนักข่าวไทย ทิวช่อง NBT,ThaiPBS</p>	<p>อสม.ชวนคนไทยเลิกบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวในงานแถลงข่าว “สวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานบารมีเลิกบุหรี่ทั่วไทย” ว่า กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมให้ความรู้แก่อสม.ทั่วประเทศ ให้เชิญชวนคนในชุมชนเลิกบุหรี่ ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถปรึกษาอสม.ในพื้นที่ได้</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>โครงการทูบีนัมเบอร์วัน</p> <p>-เสนอข่าว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมอบหมายให้ นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นำสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ไปมอบให้กับครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ว่าที่ ร.ต. พิเชียน ลิ้มปี่หวังอยู่ รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน</p>